



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 10 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์ gnews</p> <p>เว็บไซต์ mthai</p> <p>เว็บไซต์ nation</p> <p>เว็บไซต์ news1005.fm</p> <p>สยามรัฐ</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>พายุปาบึก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า สธ. ร่วมกับ อปท. ฟื้นฟูอนามัยสิ่งแวดล้อมในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก 23 จังหวัด ขณะนี้ยังเหลือพื้นที่ประสบภัย 2 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ส่วน จ.ตรังยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมจากน้ำไหลหลากและมีแผนรองรับสำหรับสถานบริการในพื้นที่เสี่ยงแล้ว นอกจากนี้ สธ. ได้จัดแผนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด 5 ด้าน ได้แก่ 1.การรักษาพยาบาล โดยฟื้นฟูสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 93 แห่ง 2.การฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้ประสบภัย 3.ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและน้ำดื่ม 4.เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อหลังน้ำลดที่สำคัญเช่น อูจจาระร่วง ฉี่หนู ไข้เลือดออก ตาแดง และ 5.ฟื้นฟูด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ความสะอาดบ้านเรือน บ่อน้ำกินน้ำใช้ กำจัดขยะสิ่งปฏิกูล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ เป็นห่วงสุขภาพประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะ 3 โรคสำคัญ ได้แก่ อูจจาระร่วง ไข้ฉี่หนู และโรคจากยุงลาย การป้องกันโรคทำได้โดยหมั่นล้างมือให้สะอาด ทั้งก่อนปรุงประกอบอาหาร และหลังการใช้ห้องน้ำ กำจัดขยะมูลฝอยเศษอาหาร รับประทานอาหารที่ปรุง "สุก ร้อน สะอาด" ดื่มน้ำสะอาด งดอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ รวมถึงแยกขยะเปียกและขยะแห้ง ถุงเศษอาหารควรใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อป้องกันสัตว์กัดแทะ แต่งกายให้มิดชิด สวมรองเท้าบูท และหน้ากากอนามัยเวลาเก็บขยะมูลฝอย หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนที่ชื้นแฉะ หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ปัญหาที่ตามมาหลังน้ำลด คือ โรคที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคที่เกิดจากเชื้อรา ค้นตามนิ้วมือนิ้วเท้า หวัด ท้องเสีย ท้องอืด ปวดเมื่อย เป็นต้น ซึ่งมียาสมุนไพรที่สามารถบรรเทาอาการและรักษาโรคได้ เช่น ทิงเจอร์ทองพันชั่ง รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อรา น้ำกัดเท้า กลากเกลื่อน ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร รักษาหวัด เจ็บคอ แก้ท้องเสีย ยาแคปซูลขมิ้นชัน บรรเทาอาการท้องอืดเพื่อ อาหารไม่ย่อย ขับลม บำรุงธาตุ และยาหม่องสมุนไพร บรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอกและฟกช้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ รพ.สวนสราญรมย์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 จ.สุราษฎร์ธานี รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ให้เตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบพายุปาบึก ตั้งแต่ก่อนพายุ, ระหว่างพายุ และหลังพายุ โดยหลังพายุได้เตรียมทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท บูรณาการกับทีมช่วยเหลือของสสจ.ในเขตประสบภัย พร้อมเวชภัณฑ์ยาการรักษาที่จำเป็น และการเยียวยาต้านอารมณ์จิตใจ</p>
<p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>รมว.สธ.ตรวจเยี่ยมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกล่าวว่า สิ่งที่ต้องปฏิรูปคือระบบโครงสร้างอาคารสถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศให้มีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สามารถใช้สอยได้มากที่สุด ที่สำคัญคือเรื่องค่าใช้จ่ายในการออกแบบอาคาร ที่ต้องมีความเหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้ กองแบบแผนต้องทำงานเชิงรุกให้มากขึ้น และหากราคาก่อสร้างสูงกว่าภายนอกต้องพิจารณา ทั้งนี้ ระหว่างที่ทีมที่ปรึกษา รมว.สธ. และผู้ติดตามชั้นลีดไปยังห้องประชุมชั้น 4 ได้เกิดปัญหาลิฟต์ค้างหลายนาทีกว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์สำนักข่าวไทย</p> <p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>คำรักษาพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงเรื่องคำรักษาพยาบาลแพง ว่า ในภาครัฐมีการควบคุมที่ดีอยู่แล้ว การตั้งคลินิกนอกเวลาจะต้องทำประชาพิจารณ์ และได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่ก่อน ส่วนรพ.เอกชน ต้องมีการหารือกันระหว่าง สบส. และก.พาณิชย์ ขอเรียกร้องให้กำหนดคำรักษาพยาบาลเป็นสินค้าควบคุม ต้องมีการคุยกัน แต่ไม่ใช่การบังคับให้เอกชนต้องทำตาม เพราะคำรักษาพยาบาลแต่ละแห่งมีหลายอย่าง ประกอบกัน ที่จำเป็นต้องทำคือ การประกาศค่าใช้จ่ายให้ประชาชนทราบเพื่อจะได้รู้งบประมาณและเตรียมพร้อมด้านการเงิน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน แนวหน้า บางกอกโพสต์ โพสต์ทูเดย์ สำนักข่าวไทย ไทย โพสต์</p>	<p>ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียน รพ.เอกชนประมาณ 300 เรื่อง/ปี โดยเรื่องคำรักษาพยาบาลแพ่งมีการร้องเรียนเข้ามามากที่สุด ที่ผ่านมาได้พยายามแก้ไขเรื่องการคุมราคาอย่าไม่ให้เกินจริง และวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับนายกสมาคมรพ.เอกชน และผู้แทนรพ.เอกชน เพื่อหารือและวิเคราะห์ปรับปรุงแนวทางที่เคยทำมา ส่วนเรื่องการคุมคำรักษาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)</p> <p>นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 9 ม.ค. 2562 กกร. ได้มีมติให้เพิ่มยาและเวชภัณฑ์อยู่ในบัญชีสินค้าควบคุม โดยจะเสนอ ครม.เห็นชอบในสัปดาห์หน้า และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด ประกอบด้วย ตัวแทน ก.พาณิชย์ สธ. สมาคมประกันภัย ตัวแทนรพ.เอกชน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สปสช. ทำหน้าที่ศึกษาและพิจารณาหาข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการดูแล เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ M2F Bangkokpost</p>	<p>ไขมันทรานส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รว.สธ. กล่าวว่า สธ.ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งกำหนดให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบเป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย มีผลใช้บังคับวันที่ 9 ม.ค. 2562 ซึ่งอย.ร่วมกับเครือข่าย ได้เตรียมความพร้อม ผู้ประกอบการ ทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย เพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมจัดทำคู่มือสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งประเด็นถาม-ตอบ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจเกี่ยวกับไขมันทรานส์อย่างถูกต้อง</p> <p>นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย.กล่าวว่า ผู้ประกอบการได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ ออกจากท้องตลาด ส่วนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการต้องจัดทำใบรับรองเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าไม่มีการปนเปื้อนไขมันทรานส์</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ตรวจเยี่ยมกรมสุขภาพจิต</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รว.สธ. ตรวจเยี่ยมกรมสุขภาพจิต และกล่าวว่า กรมสุขภาพจิตต้องบูรณาการกับกรมอนามัยลงพื้นที่วิจัยทดลองเพื่อหาโมเดลในการเพิ่มไอคิวเด็ก อาจเลือกจังหวัดที่มีเด็กไอคิวต่ำ อ้วน เตี้ยมากที่สุดเป็นพื้นที่ทดลอง หากสำเร็จจะได้ขยายผลใช้ทั่วประเทศ เชื่อว่าภายใน 2-3 ปีจะพลิกโฉมเรื่องการพัฒนาการเด็กของประเทศ</p> <p>นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สิ่งที่กรมฯ จะดำเนินงานได้คือการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนไทย 4.0 มีสติปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแง่บวกและคิดทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม (Creation, Positive, Response to Society) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศไทย 4.0</p> <p>นพ.พงษ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปี 2561 พบเด็กปฐมวัยแรกเกิด-5 ปี พัฒนาการล่าช้า 13,201 คน มาตรการในปี 2562 จะเพิ่มจำนวนพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นครบทุกรพช. สร้างเครือข่ายกระตุ้นพัฒนาการระดับรพ.สต. และใช้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ส่วนสถานการณ์ในวัยรุ่นและวัยเรียน พบว่าไอคิว 94.73 ส่วนอีคิวปกติ 70.3% อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี 39.6 ต่อ 1,000 ประชากร มาตรการในปี 2562 ได้แก่ ยกกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เสริมพลังผู้ปกครองและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กวัยเรียนวัยรุ่น</p>
<p>ไทยรัฐ เว็บไซต์ tnamcot.com nationtv.tv matichon.co.th</p>	<p>รพ.ศรีธัญญาเปิดคลินิกนอกเวลา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รว.สธ. กล่าวในการตรวจเยี่ยม รพ.ศรีธัญญา พร้อมเปิดคลินิกนอกเวลา รพ.ศรีธัญญา ว่า ถือเป็นมิติของรพ.ศรีธัญญา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่ 16.00-21.00 น. ใน 5 กลุ่มโรค ได้แก่ ซึมเศร้า ไบโพลาร์ จิตเภท สารเสพติดแอลกอฮอล์ และสมองเสื่อม</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>วันเด็กแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนดีเด่นและเยาวชนที่น่าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 890 คน ที่เข้าเยี่ยมชมคารวะเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562 ตอนหนึ่ง ว่า อีกเรื่องที่น่าห่วงคือด้านสุขภาพ ขอให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง
มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด	<p>เตือนโรคจากยุงลาย</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่า กทม. กล่าวว่า ช่วงนี้บางพื้นที่อาจมีฝนตก เกิดแหล่งน้ำขังที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งนี้ จากสถิติมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 80,650 ราย อาศัยในกทม. 8,345 ราย พื้นที่ที่มีการระบาด ได้แก่ เขตดินแดง บึงกุ่ม บางนา และลาดพร้าว ผู้ป่วยโรคไข้ติดเชื้อมีไวรัสซิกา 573 ราย อาศัยในกทม. 129 ราย พื้นที่ที่มีการระบาด ได้แก่ เขตบางกะปิและตลิ่งชัน ผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 2,383 ราย อาศัยในกทม. 104 ราย พื้นที่ที่ระบาด ได้แก่ เขตจอมทอง ประเวศ และธนบุรี จึงขอให้ประชาชนป้องกันอย่าให้ยุงกัด ใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด ทาครีมหรือพ่นสเปรย์ไล่ยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการ 3 เก็บ หากมีอาการไข้มากกว่า 3 วัน หรือมีผื่นขึ้นที่ใบหน้า แขนขา ตามตัว และมีอาการปวดตามข้อมือข้อเท้าอย่างมากให้ไปพบแพทย์ทันที</p>
เว็บไซต์ mgroonline.com	<p>สถาบันโรคผิวหนัง สาขา สธ.</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า สถาบันฯ ได้จัดตั้งศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ ที่อาคาร DMS 6 ในสธ. ให้บริการ 1.ตรวจผิวหนังทั่วไป รวมถึงตรวจผู้สูงอายุ 2.การรักษาด้วยเลเซอร์เพื่อฟื้นฟูสภาพผิว 3.การตรวจรักษาอื่นๆ เช่น ตรวจสารกระตุ้นผิวหนังแพ้สัมผัส ลดอาการกรนจากภาวะเพดานอ่อนหย่อนตัว ปรับรูปหน้าโดยใช้โบท็อกซ์และสารเติมเต็ม 4.การดูแลสุขภาพเชิงรุกด้านการชะลอวัย</p>
ข่าวสด	<p>โรคข้ออักเสบเรื้อรังเอสพีเอ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า กลุ่มโรคข้ออักเสบเอสพีเอในเด็กจัดเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่งที่มีการอักเสบเรื้อรังของข้อกระดูกสันหลังและข้อรยางค์ รวมถึงการอักเสบบริเวณจุดเกาะของเส้นเอ็น พบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง มักเริ่มพบเมื่อเด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป มีอาการปวดตึงหลังหรือข้อต่างๆ และเจ็บที่จุดเกาะของเอ็น มักมีอาการที่ขา</p> <p>ด้าน นพ.กันย์ พงษ์สามารถ นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ กล่าวว่า ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาโดยกุมารแพทย์หรืออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่มีประสบการณ์ สอบถามข้อมูลได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 1415 หรือเข้าร่วมเฟซบุ๊ก ชมรมผู้ป่วยไทยเอเอสคลับ ผู้สนใจบริจาคเงินช่วยเหลือกองทุนผู้ป่วยโรคข้ออักเสบเรื้อรังและโรคแพ้ภูมิตนเองอื่นๆ บริจาคเข้าบัญชีมูลนิธิรพ.เด็ก ธ.กรุงไทย เลขบัญชี 9838336238</p>
มติชน	<p>ชักอยากจะวิ่ง</p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในงานชักอยากจะวิ่ง ปี 3 "RUN FOR EPILEPSY 2019" โดยมีคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ข้าราชการ ดารา ศิลปิน และประชาชน ร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก กระทรงวสาธารณสุข</p>
สยามรัฐ เดลินิวส์ คอลัมน์ หมายเหตุประชาชน ผจก.รายวัน 360 องศา	<p>มลพิษ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กทม. ระบุว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ลดลงอยู่ในระดับปานกลางที่ยังไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง คุณภาพดี และคุณภาพดีมาก (เขตดุสิต บางขุนเทียน จอมทองภาษีเจริญ ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางกอกน้อย ธนบุรียานนาวา สาทร บางรัก ปทุมวัน พญาไท สัมพันธวงศ์ ป้อมปราบฯ) ขณะที่กรมอนามัย ระบุว่าที่มาของฝุ่นละอองขนาดเล็กจากหลายแหล่ง เช่น การจราจร การขนส่งวัสดุ การผลิตไฟฟ้า การเผาไหม้ และการจุกดรูป เป็นต้น</p> <p>-เสนอบทความว่า ฝุ่นละอองค่าเกินมาตรฐานยังมีต่อเนื่อง โดย 3 จุดที่อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ ริมถนนคูขนานพระราม 2 อ.เมือง, ริมถนนดินแดง เขตดินแดง และ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์คุณภาพแบบ REAL TIME ได้ที่ BANGKOKAIRQUALITY.COM ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคแนะนำวิธีป้องกัน 5 มาตรการ “หลีกเลี่ยง ปิด ใช้น้ำ ล้าง” หากมีข้อสงสัย โทรสายด่วน 1422</p> <p>-เสนอข่าว นายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย ออกประกาศเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จ.เชียงราย ปี 2561-2562 (ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด) ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-15 เม.ย. 2562 ส่วนการเผาขยะและการเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่ชุมชนที่ก่อเหตุร้ายคาญ จะมีการดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>วัคซีนโรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุโขทัย-ลก บูรณาการความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เกี่ยวข้องกับ รณรงค์ให้วัคซีนแก่เด็กกลุ่มเปราะบางอายุ 9 เดือน-5 ปี ที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่อยู่ในชุมชน เพื่อให้วัคซีนป้องกันโรคหัดอย่างครบถ้วนและทั่วถึง หลังพบเด็กเสียชีวิตจากโรคหัดที่ อ.ระแงะ 1 ราย</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ มติชนออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>การถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>-เสนอข่าว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยความคืบหน้าการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ให้แก่ อปท. ว่า คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ ได้ขอให้กรมฯ ชี้แจงทำความเข้าใจแก่อปท. ทุกจังหวัด ว่าที่ประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ฯ มีมติเห็นชอบให้สธ.ทบทวนเฉพาะขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจ ส่วนหลักเกณฑ์ให้ใช้ตามเดิม และให้สำนักงบประมาณพิจารณาการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในรพ.สต.ที่ได้รับการถ่ายโอนจากสธ. รวมถึงบุคลากรของอปท.ที่สรรหาเพิ่มเติมตามกรอบอัตราที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่า ควรถ่ายโอนให้แก่ อปท. ขนาดใหญ่ เช่น อบจ. ด้วยเหตุผลเรื่องการบริหารจัดการ และความมั่นคงก้าวหน้าของบุคลากร ทั้งนี้ ขอผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะกำกับดูแล อปท. ตรวจสอบและระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร อปท. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ อปท. ที่มีความประสงค์จะรับถ่ายโอนรพ.สต. ได้ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนในอนาคต</p>
<p>บ้านเมืองออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ชาวซาไกป่วย</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มซาไก กลุ่มรักษ์ป่าบอน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด ท้องที่ หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ได้ป่วยลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีเด็กเสียชีวิต 1 รายจากไข้ป่าที่กำเริบระบาดในหมู่บ้าน และอาการหนักอีก 5-6 ราย ถูกนำส่งรพ.ป่าบอน 2 ราย อาการยังไม่ดีขึ้น ส่วนบริเวณที่พักซึ่งเดิม 20-30 วัน จะมีการย้ายถิ่น แต่ระยะหลังอยู่นาน 6-7 เดือน ทำให้มีสิ่งหมักหมม จนขาดสุขภาวะ อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ ไทยโพสต์, มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ประชาชาติ ธุรกิจ เว็บไซต์เดลินิวส์ acnews.net hooninside.com</p>	<p>ก.ม.จ้างงานนอกงบประมาณ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้การบริหารลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การบริหารอัตรากำลังคนของส่วนราชการที่ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุด สำคัญ ประกอบด้วย 1.การยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2561 2.ร่างระเบียบฉบับนี้ จะไม่ใช้บังคับแก่ลูกจ้างหรือพอกส.ของหน่วยบริการในสังกัดสธ. ลูกจ้างของกองทุนเงินทุนหมุนเวียน และลูกจ้างที่มีลักษณะเป็นการจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ 3.กำหนดอัตรากำลัง การจ่ายค่าจ้าง การบริหารงานบุคคล และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้าง และ 4.การจ้างลูกจ้างในปีงบประมาณ 2562 ส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัยสามารถจ้างลูกจ้างได้ตามกรอบและอัตรากำลังเดิมของแต่ละส่วนราชการอนุมัติไว้ และในปีงบประมาณ 2563 ให้ส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัยยื่นเรื่องขออนุมัติการจ้างให้กรมบัญชีกลางพิจารณาอย่างช้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณหรือเริ่มจ้าง</p>
<p>มติชน</p>	<p>วันเกิดมติชน</p> <p>-เสนอข่าว ก้าวสู่ปีที่ 42 ของหนังสือพิมพ์มติชน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำกระเช้าดอกไม้ มาร่วมแสดงความยินดีและอวยพร รวมทั้ง นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษา รวม.สธ. และ นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกสธ. ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีเช่นเดียวกัน</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>ปฏิญญาอาเซียนด้านวัคซีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี นี้ หากที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน และที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 33 พิจารณาและเห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดทำปฏิญญาอาเซียน ว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีน จะถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ ในด้านสาธารณสุขของประเทศไทยและอาเซียน ซึ่งไม่เคยมีภูมิภาคใดในโลกทำได้มาก่อน</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>รพ.กระบี่นำร่องอาหารปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นพ.สสจ.กระบี่ นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.กระบี่ ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง รพ.กระบี่ กับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ให้ดำเนินการควบคุมดูแลมาตรฐาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	คุณภาพ ปริมาณสินค้า และความปลอดภัยจากสารพิษ สิ่งเจือปนต่างๆ ของสินค้า ก่อนนำส่งให้กับรพ.กระบี่ และรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรกระบี่โดยตรง ภายใต้โครงการรพ.อาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยและบุคลากรในรพ.กระบี่ได้บริโภคอาหารปลอดภัย ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรใน จ.กระบี่ให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า เพื่อขยายผลผลิตด้านการเกษตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ แก่ผู้บริโภคโดยตรง
มติชน	<p>เปิดอาคารผู้ป่วยนอก รพ.หนองฉาง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ผู้ช่วยปลัด สธ. เป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยนอก และศูนย์ทันตกรรม รพ.หนองฉาง พร้อมกับประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งเมื่ออาคารเสร็จจะเริ่มเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และเป็นศูนย์ทันตกรรมที่ทันสมัย ทำให้ผู้มารับบริการได้ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>คลินิกนอกเวลาราชการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จิณณพิภพร ชูปัญญา นพ.สสจ.นครพนม ให้การต้อนรับ นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา รมว.สธ. นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 8 และคณะ ในการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมจัดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ตามนโยบายสธ.ที่เพิ่มทางเลือกและโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชน รวมถึงการลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย</p>
กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>ผลวิจัยสารออกฤทธิ์ต้านมะเร็งจากกล้วยไม้</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึง ผลงานวิจัยรางวัล 2019 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award และ 2019 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย 1 ใน 10 ผลงาน คือ ยาต้านเซลล์มะเร็งต้นกำเนิดจากกล้วยไม้</p> <p>รศ.ปิติ จันทรวรโชติ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โครงการวิจัยได้ค้นพบสารสมุนไพรที่สามารถออกฤทธิ์ตามเป้าหมาย เช่น Gigantol สารจากกล้วยไม้พันธุ์เอื้องเงิน, Chrysotoxine สารจากกล้วยไม้พันธุ์เอื้องช้างน้ำ, Vanillin สารจากกล้วยไม้พันธุ์วานิลลา รวมทั้ง Renieramycin M สารจากฟองน้ำทะเลสีน้ำเงิน ซึ่งจะนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ในการควบคุมความรุนแรงของโรคมะเร็งในระดับโมเลกุล ทำให้ทราบปัจจัยภายในร่างกายที่กระตุ้นให้อาการมีความรุนแรง รวมถึงกลไกสำคัญที่ควบคุมเซลล์มะเร็งต้นกำเนิด</p>
มติชน	<p>โรคชิคุนคุนยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นพ.สสจ.สงขลา เปิดเผยว่า ช่วงนี้มีฝนตก ส่งผลให้บางพื้นที่มีแหล่งน้ำขัง ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนคุนยา โดยจากรายงานของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 - 30 ธ.ค. 2561 พบผู้ป่วย 3,444 ราย ใน 14 จังหวัด จังหวัดที่มีอัตราการป่วยมากที่สุดคือ สงขลา จึงขอให้ผู้ที่มีอาการป่วยรีบไปพบแพทย์ และควรทาโลชั่นป้องกันยุง ผู้ป่วยในระยะ 1 สัปดาห์หลังมีไข้ ควรป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด เพื่อลดการแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่น</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch